

# COVID-19:

## Bảo hiểm cho doanh nghiệp & các sự kiện

### Thông tin về bảo hiểm dành cho doanh nghiệp

Các chủ doanh nghiệp tại tiểu bang Washington thường mua bảo hiểm để bảo vệ bản thân trước những tổn thất có thể gặp phải. Với sự bùng phát của vi-rút corona (COVID-19), các chủ doanh nghiệp có thể thắc mắc không biết hợp đồng bảo hiểm hiện tại của họ có đài thọ cho loại tổn thất này không.

#### Quý vị cần được đài thọ những gì

Để được đài thọ trước những tổn thất mà doanh nghiệp phải hứng chịu do bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như COVID-19, quý vị cần mua thêm điều khoản sửa đổi bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm của mình.

Hãy liên hệ trực tiếp với đại lý bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm của quý vị để tìm hiểu xem liệu quý vị đã có khoản đài thọ bổ sung này chưa. Nếu quý vị chưa có khoản đài thọ bổ sung này và muốn mua nó, hãy liên hệ với đại lý bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm để xem họ có không.

Nếu trước đây quý vị không mua điều khoản sửa đổi bổ sung trước khi bùng phát dịch và giờ quý vị muốn mua, hãng bảo hiểm có thể không muốn bán cho quý vị điều khoản sửa đổi bổ sung.

### Bảo hiểm hủy sự kiện

Các địa điểm tổ chức sự kiện thường yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức đặt sự kiện đã lên lịch phải có khoản đài thọ bảo hiểm hủy sự kiện. Khoản đài thọ cho những sự cố bùng phát bệnh truyền nhiễm thường không có trong hợp đồng bảo hiểm hủy sự kiện loại tiêu chuẩn. Loại bảo hiểm này chỉ đài thọ cho những loại biến cố sau:

- Thời tiết bất lợi
- Hành động khủng bố
- Thiên tai
- Người thuê nhà không trả lại nhà
- Tranh chấp lao động
- Vắng mặt tại phiên tòa

#### Quý vị cần được đài thọ những gì

Quý vị có thể mua điều khoản sửa đổi bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm hủy sự kiện của mình để được đài thọ khi hủy một sự kiện nào đó do bệnh truyền nhiễm. Nếu hãng bảo hiểm của quý vị không bán loại điều khoản sửa đổi bổ sung này, quý vị cần mua ở những hãng bảo hiểm khác.

Xin lưu ý rằng nếu trước đây quý vị không mua thêm điều khoản sửa đổi bổ sung trước khi bùng phát dịch và giờ quý vị cần hủy một sự kiện nào đó, hãng bảo hiểm không thể chỉnh sửa lại hợp đồng bảo hiểm để đài thọ cho sự cố hủy đó. Hãng bảo hiểm cũng có thể không muốn bán loại điều khoản sửa đổi bổ sung này cho quý vị.

**LƯU Ý:** Office of the Insurance Commissioner (Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm) không có thẩm quyền yêu cầu các hãng bảo hiểm phải bán bất kỳ loại bảo hiểm hay điều khoản sửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểm nào cho khách hàng.

Quý vị có thắc mắc về bảo hiểm?  
[www.insurance.wa.gov](http://www.insurance.wa.gov)  
1-800-562-6900



[facebook.com/wsoic](https://facebook.com/wsoic)



[twitter.com/WA\\_OIC](https://twitter.com/WA_OIC)



[medium.com/commissioners-eye-on-insurance](https://medium.com/commissioners-eye-on-insurance)

